



1 **เสี่ยง** ส.ส.ท.

พร้อมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยที่เดียวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แลกส่งมอบ รាយรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และปรับปรุงกิจกรรมเดิม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เป็นวาระสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง โดยกำหนดจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ **28 พฤษภาคม 2554** นอกจากจะเป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาแล้ว ภายในงานยังได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ **ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรมไทย** โดย **ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม** ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญและปาฐกถาในครั้งนี้

จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษในหัวข้อ **อุตสาหกรรมนำไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย** โดย **คุณพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย** ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ



และที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน 1 เสียงของท่านสำคัญยิ่ง ซึ่งปีนี้สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่อีกครั้ง เนื่องจากท่าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ท่านต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ Tokyo Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ครบวาระ 2 ปี เช่นเดียวกัน ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ตลอดปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย นานัปการ ปี 2553 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ประสบ

กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ได้รับวิกฤตนี้เช่นกัน บวกกับวิกฤตการณ์จากธรรมชาติที่แต่ละประเทศประสบพบเจอ หนักบ้าง เบาบ้าง แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน

ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและการสร้างสรรค์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร องค์กร ให้ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป **TPA News ฉบับนี้ขอสรุปผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมานำเสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน**

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร องค์กร พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตของตลาดใหม่ มาเริ่มประเดิมเดือนแรกของปีงบประมาณ เมษายน 2553 ส.ส.ท. ได้สร้างสรรค์นิสิต นักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการทำงาน **กับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 รอบคัดเลือก** ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อหา 32 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ถัดมากับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 **จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553** เพื่อรายงานผลประกอบการให้แก่สมาชิก ได้รับทราบ และมาเข้าสู่เทศกาลแห่งความตื่นเต้น สนุกสนานแห่งปีกับรอบชิงชนะเลิศ **การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2553 การแข่งขัน PLC Competition 2010 และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สฟลู. ยูวชน 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2552**





ที่นักเรียน นักศึกษา นำความสามารถของตนเองออกมาเติมเต็มในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้าแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี

และมาเฟลิดเฟลิดกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากนั้น มาสนุกสนาน กับการใช้ภาษาต่างประเทศกับ**งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม** สนุกหรรษาไปกับ 5 ภาษา 5 วัฒนธรรม ที่เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ภาษาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

จากนั้น มาต่อกันที่กิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรกับงาน **Thailand Kaizen Award 2010** งาน **Thailand Lean Award 2010** และงาน **Thailand 5S Award 2010** งานที่ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตขององค์กรต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้างกำไรให้กับองค์กรด้วย Lean นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล **Thailand Quality Prize 2011** และ **KANO Quality Award 2011** เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการนำระบบบริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความโดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีมงานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร

ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการผลิต เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ อีกหลายกิจกรรม หลายโครงการ ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ การลงนามความร่วมมือ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย



ใน**โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** การลงนามร่วมกับ 5 องค์กรพันธมิตร เพื่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน องค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ดำเนินการอยู่ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น**กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ การเยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงหลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบตำรา หนังสือเล่ม หนังสือแปลวารสารต่างๆ ที่คัดสรรออกมาให้บริการกับสมาชิก หรือแม้แต่วกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลทั้งหลาย การเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ การเชิญชวนสมาชิกและบุคคลทั่วไปในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสปีชีสในประเทญี่ปุ่น เป็นต้น** กิจกรรมเหล่านี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาองค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม

มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก้าวไปกับเราในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนากิจกรรมเดิม อีกทั้งสมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เข้ามาบริหารสมาคมฯ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ **ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรมไทย** โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ **อุตสาหกรรมนำไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย** โดย คุณพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ช.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2258 0320 - 5 